



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. สศก. โชว์ผลสำเร็จ จัดรูปที่ดิน-ระบบน้ำ 1,205 ไร่ อ.ท่ามะกา เมืองกาญจน์...	ไทยโพสต์
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
3. ลุยประกันรายได้ข้าวโพด 2 หมื่นครัวเรือนรองรับได้ 20 พ.ค. นี้	แนวหน้า
4. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
5. แท้เปิดธุรกิจการเกษตรพุ่ง 69 เท่า	มติชน (กรอบบ่าย)
6. สุทธิพงษ์ จุลเจริญ เดินหน้า "โคก หนอง นา" สร้างพื้นที่ต้นแบบฯ พาคนไทยฝ่า...	มติชน
7. "เดือน" ช่วยซื้อสับปะรด ช่วยเกษตรกรราคาตก	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
8. ขป. ลุยเก็บผักตบชวยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ไทยโพสต์
9. คอลัมน์: น้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย: เริ่มต้นฤดูกาลฝน 2564	มติชน
10. แย่งขนส่งผลไม้ตะวันออก 5 บริษัทดัมพ์ราคาสูงสุด 30%	ประชาชาติธุรกิจ
11. เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว	ประชาชาติธุรกิจ
12. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทำไม CPTPP?	แนวหน้า

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับที่ : 8952 หน้า : 6(บนซ้าย)

หัวข้อข่าว : สศก.โชว์ผลสำเร็จ จัดรูปที่ดิน-ระบบน้ำ 1,205 ไร่ อ.ท่ามะกา เมืองกาญจน์...

## สศก.โชว์ผลสำเร็จ จัดรูปที่ดิน-ระบบน้ำ 1,205 ไร่ อ.ท่ามะกา เมืองกาญจน์ สร้างมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ 2.72 ล้านบาท

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการติดตาม

โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อ

เกษตรกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีสำนักงาน

จัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม

ที่ 27 เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

โดย สศก. ได้ลงพื้นที่เมื่อเดือนมีนาคม 2564

ติดตามประเมินผลโครงการส่งน้ำและ

บำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5 ซ้าย

ระยะ 1) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ได้แก่ งานถมดิน

บดอัดแน่นใหม่พร้อมชุดคูส่งน้ำและตาดคอนกรีต

ก่อสร้างอาคารประกอบในคูส่งน้ำ และตกแต่งคันคู

ส่งน้ำพร้อมปลูกหญ้าเพื่อป้องกันการกัดเซาะ พบว่า

เดิมเกษตรกรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกอ้อย

เมื่อมีการก่อสร้างคันคูส่งน้ำเพื่อทำหน้าที่กักเก็บและ

ส่งน้ำเข้าแปลงเกษตร ทำให้มีปริมาณน้ำเพียงพอ

สำหรับการทำเกษตร ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วน

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกอ้อย หรือ ข้าว หันมาปลูก

ข้าวโพดฝักอ่อน ซึ่งได้รับผลตอบแทนเร็ว สามารถ

เก็บเกี่ยวได้หลายครั้งต่อปี และมีราคาขายสูง ซึ่ง

โครงการฯ ดังกล่าว มีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 36

ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 1,205 ไร่ เกษตรกรใช้น้ำ

จากโครงการฯ ในการทำการเกษตร เพาะปลูกพืช

ดูแลหญ้าเลี้ยงสัตว์สำหรับเลี้ยงโคนม นอกจากนี้ เกษตรกร

ในพื้นที่โครงการฯ ทุกราย (36 ราย) ได้รวมกลุ่มจัด

ตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นเพื่อร่วมกันวางแผนการใช้น้ำ และ

ดูแลรักษาระบบชลประทาน หญ้าเลี้ยงสัตว์ และข้าว

ด้านรายได้ พบว่า เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงาน

ปีเพาะปลูก 2563/64 มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

1,835 บาท/ไร่/รอบการผลิต ข้าวโพดฝักอ่อน ปีการ

ผลิต 2563 มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 12,938

บาท/ไร่/รอบการผลิต อย่างไรก็ตาม การปลูก

ข้าวโพดฝักอ่อนเป็นกิจกรรมที่ใช้แรงงาน

ครัวเรือนค่อนข้างสูงในการเพาะปลูก หาก

จ้างแรงงานต้องใช้จำนวนคนมาก และ

การดูแลต้นข้าวโพดฝักอ่อนมีขั้นตอนที่

ซับซ้อนกว่าอ้อยหรือข้าว นอกจากนี้

เกษตรกรบางรายยังไม่เชื่อมั่นในราคา

ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนที่อาจผันผวนได้

จึงทำให้เกษตรกรเลือกเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ถึงแม้ว่า

จะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ส่วนเกษตรกรที่ปลูก

ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2563/64 มีรายได้หลังหักค่า

ใช้จ่ายเฉลี่ย 3,300 บาท/ไร่/รอบการผลิต และข้าว

นาปรัง ปีการผลิต 2563 มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย

เฉลี่ย 3,762 บาท/ไร่/รอบการผลิต ในส่วนเกษตรกร

ที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์สามารถลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง

โคนม โดยเกษตรกรได้นำผลผลิตหญ้าที่ปลูก รวมทั้ง

ใช้ยอดฝัก เปลือก และลำต้นข้าวโพดฝักอ่อนเป็นส่วน

ผสมอาหารสัตว์

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทั้งนี้ย้ำว่า ภาพรวม

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 5 ซ้าย

ระยะ 1) อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สามารถ

สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือ มูลค่าจากการเพิ่ม

ผลผลิตและลดต้นทุน 2.72 ล้านบาท/ปี เกษตรกรมี

ความพึงพอใจโครงการฯ เป็นอย่างมาก เพราะช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จากการมีรายได้ต่อเนื่องมากขึ้น

นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินทางการ

เกษตรในเขตจัดรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

## ชายคาพระพิรุณ



ต้องยอมรับว่าทุเรียนไทยสดไม่หยุดจริงๆ ความต้องการยังมีต่อเนื่องทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน หลายวันก่อน กระทรวงเกษตรฯ ทูบสถิติชายทุเรียนไทยไปจีนผ่านระบบออนไลน์ตลอดสองปรากฏว่าเพียง 45 นาที ยอดสั่งจองถล่มทลายกว่า 25 ตัน เป็นจำนวน 11,200 ลูก ซึ่งถือเป็นการสำเร็จเป็นครั้งที่ 2 ภายใน 2 สัปดาห์ในการส่งออกทุเรียนทางเครื่องบินไปยังเมืองซีอานเมืองเอกของมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนด้วยกลยุทธ์ใหม่ระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre order platform) หลังจากก่อนหน้านี้ได้ทดลองขายด้วยแพลตฟอร์มใหม่เป็นครั้งแรก 20 ตันใช้เวลา 9 ชั่วโมงโดยได้ทำการขนส่งขึ้นเครื่องบินสุวรรณภูมิส่งไปยังเมืองเจินเจินเมื่อวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งการจำหน่ายทุเรียนผ่านระบบสั่งซื้อล่วงหน้า (Pre-order platform) ไปประเทศจีนครั้งนี้ เป็นการเปิดตลาดตอนในของจีนคือมณฑลส่านซีในภาคตะวันตกเฉียงเหนือด้วยแพลตฟอร์มใหม่บนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเอกชนและสหกรณ์ผลไม้ เช่น สหกรณ์เมืองขลุ่ย จังหวัดจันทบุรี

โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จคือการเน้นคุณภาพและมาตรฐานของทุเรียนในระบบ GAP และ GMP ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ระบบการประกันสินค้า ระบบทรัพย์สินทางปัญญา (สร้างแบรนด์) การสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า (Trust) และความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน ภาคเกษตรกรและกระทรวงเกษตรฯ ภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์” และโมเดล “เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการปฏิรูปไม้ผลทั้งระบบของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board)

สำหรับประเทศจีนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยในปี 2020 ไทยส่งออกสินค้าไปจีนรวม 29.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 9.15 แสนล้านบาท) เป็นการส่งออกผลไม้กว่าแสนล้านบาท นับเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่ที่สุดสำหรับไทย โดยเฉพาะในยุคโควิด และ Post COVID และเป็นประเทศที่ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเร็วที่สุด จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยและต้องทำเร็วก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่ง ซึ่ง นายอลงกรณ์ ยังได้ให้ข้อมูลในเวลาต่อมาอีก ว่า ล่าสุด กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครกว่าง

โจว ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และสถานกงสุลใหญ่ กระทรวงต่างประเทศ ได้เข้าร่วมงาน China International Consumer Products Expo 2021 (Hainan Expo) ระหว่างวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งภายใน Thailand Pavilion ได้นำผลไม้ไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด ลำไย มะพร้าวน้ำหอม เงาะ มะม่วงน้ำดอกไม้ ลองกอง ถั่วลิสง ไข่ ชมพูทับทิมจันทร์ มาประชาสัมพันธ์ และแจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองรสชาติ รวมทั้งจัดแสดงทุเรียน 9 สายพันธุ์ ได้แก่ ชะนี หมอนทอง นวลทองจันทร์ ก้านยาว พวงมณี นกกระजิบ กระดุม จันทบุรี 8 และ 10 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานฯ เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ฝ่ายเกษตรฯ ได้รับการสนับสนุนจากกรมหม่อนไหมในการนำผ้าไหมไทยมาจัดแสดงในงานดังกล่าวด้วย

ขุนเกษตรฯ มองว่าโอกาสของทุเรียนไทยยังไปได้ไกลอีกมาก ในฐานะที่เป็นคนปลูกทุเรียนเหมือนกัน แต่เพียงน้อยนิด บอกเลยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาหากเทียบกับผลไม้อื่นๆ ราคาทุเรียนดีไม่มีติด และรสชาติทุเรียนไทยก็อร่อยที่สุดในสามโลก แต่นั่นแหละ เกษตรกรก็ต้องรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพและอย่าตัดทุเรียนอ่อนออกมาขายก็แล้วกัน

ขุนเกษตรฯ

## ลุยประกันรายได้'ข้าวโพด' 2หมื่นครัวเรือนรองรับได้20พ.ค.นี้

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ประกาศเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว

ขณะที่ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ให้แจ้งเกษตรกรทราบว่าการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 งวดที่ 7 สำหรับเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2563-31 พ.ค. 2564 และมีกำหนดเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.-19 พ.ค. 2564 มีสิทธิได้รับการชดเชยส่วนต่าง รอบจ่ายเงินวันที่ 20 พ.ค. 2564 นี้

สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% กิโลกรัมละ 8.46 บาท ส่วนต่างชดเชยได้กิโลกรัมละ 0.04 บาท ได้รับชดเชยสูงสุด ครัวเรือนละ 855.60 บาท โดยมีเกษตรกรได้รับ

ชดเชย ตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร งวดนี้ จำนวน 21,071 ครัวเรือน 31,914 แปลง 137,433 ไร่

ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ระบุว่าโครงการประกันรายได้ปี 2 คือ โครงการ 2563/2564 ในพืชเกษตร 5 ชนิด ทั้ง ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐยังเดินหน้าอย่างเต็มที่ที่ทำให้เกษตรกรไม่ต่ำกว่า 7.6 ล้านครัวเรือน มีหลักประกันและโครงการนี้ ก็มั่นคงโดยเฉพาะในภาวะวิกฤติโควิด-19 เกษตรกรยังมีทางรอดด้วยหลักของโครงการประกันรายได้

มีรายงานแจ้งว่า สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 คณะรัฐมนตรี (กรม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน

เกษตรวันนี้..... ● นายพิเชษฐ ตัวอย่างทั่วประเทศ รวมทั้งยังคุ้มครองผัก  
วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิด และผลไม้ที่อาจมีการลักลอบใช้วัตถุอันตราย  
เผยว่าในปี 64 กรมวิชาการเกษตรได้คุ้มครอง ที่ห้ามใช้แล้วในประเทศด้วย..... ● ส่วน  
ติดตามเฟ้าระวังสารตกค้างในผักและผลไม้ที่ ผลผลิตที่ตรวจไม่ผ่าน ส่งเจ้าหน้าที่แจ้ง  
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน GAP จาก เตือนแหล่งจำหน่าย พร้อมชี้หน่วยงานใน  
แปลงและแหล่งจำหน่าย เกษตรกร  
ตรวจชนิดผักและผลไม้ที่อยู่ใน พื้นที่เร่งตรวจสอบ หากพบไม่  
ในกลุ่มเสี่ยงที่มีแจ้งเตือน ปฏิบัติตามมาตรฐานจะ พัก  
ตรวจพบสารตกค้างบ่อย ใช้ใบรับรอง พร้อมส่ง  
ครั้ง เช่น พริก ถั่วฝักยาว สารวัตรเกษตรบุกร้านค้า  
แตงกวา มะเขือเทศ หากพบลักลอบขายสาร  
คะน้า ผักกาดขาว ส้ม ต้องห้ามจับดำเนินคดี  
และฝรั่ง โดยในปีที่ได้ปรับ ทัณฑ์..... ● ทั้งนี้กรม  
แผนขยายขอบข่ายเพื่อสร้าง วิชาการเกษตรมีแผนที่จะ  
ความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยคุ้มครอง บูรณาการปฏิบัติงานตรวจ  
ตรวจติดตามเฟ้าระวังสารตกค้าง ในผัก และผลไม้ร่วมกับสำนักงานคณะ  
ในผักผลไม้ ครอบคลุมไปถึงผลผลิตที่ไม่ กรรมการอาหารและยา (อย.) ในเร็ว ๆ นี้ต้อง  
เข้ามาตรฐาน GAP และสินค้าที่ได้รับการ ไปด้วย.  
รับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) กว่า 900



นายกะหล่ำปลี

# แห่งเปิดธุรกิจการเกษตรฟุ้ง69เท่า

- รongรับ 'เลิกจ้าง' แรงงานเมืองกลับถิ่น
- เร่งรัฐตั้งกองทุน/ปรับโครงสร้างผลิต

นายทศพล หังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อหลายธุรกิจปิดกิจการหรือลดจำนวนแรงงาน ทำให้แรงงานการกลับถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อหาช่องทางสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งธุรกิจการเกษตรเป็นทางเลือกลำดับต้นๆ ที่แรงงานมักเลือกนำไปประกอบเป็นอาชีพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้การเกษตรเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ และเร่งส่งเสริมการจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคล และพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพการเกษตร

นายทศพลกล่าวต่อว่า ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้รับอานิสงส์ จากการวิเคราะห์แนวโน้มจัดตั้งธุรกิจ พบว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรเติบโตสูงสุดและกลายเป็นธุรกิจดาวเด่น โดยไตรมาสแรก 2564 ประเภทธุรกิจ 5 อันดับแรกที่มีอัตราเติบโตสูงสุด ได้แก่ 1.ธุรกิจให้เช่าและการให้เช่าแบบสืตซึ่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรและการป่าไม้ เช่น บริการให้เช่ารถแทรกเตอร์ รถแบ็กโฮ เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตร จัดตั้งใหม่ 70 ราย เพิ่มขึ้นถึง 69 เท่าเมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน 2.ธุรกิจปลูกข้าวเจ้า จัดตั้งใหม่ 499 ราย เพิ่มขึ้น 54 เท่า 3.ธุรกิจสนับสนุนการผลิตพืชผลซึ่งมีได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น เช่น การเตรียมพื้นที่เพาะปลูก การให้ปุ๋ย การดูแลรักษาที่ดินให้อยู่ในสภาพดีเพื่อการใช้งานทางการเกษตร) จัดตั้งใหม่ 367 ราย เพิ่มขึ้น 32 เท่า 4.ธุรกิจปลูกมันสำปะหลัง จัดตั้งใหม่ 33 ราย เพิ่มขึ้น 32 เท่า และ 5.ธุรกิจควบคุมแมลงและสัตว์ศัตรูพืช จัดตั้งใหม่ 119 ราย เพิ่มขึ้น 23 เท่า

นายทศพลกล่าวอีกว่า ขณะนี้โครงสร้าง

อุตสาหกรรมการเกษตร เป็นการทำการเกษตรขนาดกลางถึงเล็ก ไม่สามารถลงทุนซื้อนวัตกรรมมาเป็นของตัวเอง จึงเกิดเทรนด์บริการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเขายืมนวัตกรรม เช่น ระบบของโดรนพ่นปุ๋ย พ่นยาฆ่าแมลง ระบบของเครื่องจักรด้านการเกษตร แพลตฟอร์มขายผลผลิต การเกษตรออนไลน์ ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แก้ปัญหาการค้าผลผลิต และช่วยเชื่อมโยงเกษตรกรกับทุกภาคส่วน

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า นอกจากรัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเป็นต้นสำคัญช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว ภาครัฐควรเตรียมมาตรการแก้ไขปัญหาระยะสั้นด้วย เช่น ยืดอายุใบอนุญาต มาตรการรักษาแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่ในระบบ 2 ล้านคน ให้คงอยู่ไปจนกว่าสถานการณ์โควิดระบาดจะคลี่คลาย ส่วนมาตรการระยะยาว รัฐต้องจัดเตรียมกองทุนสำหรับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้สามารถกู้เพื่อนำไปลงทุนซื้อเครื่องจักรมาใช้ในการผลิตทดแทนแรงงาน เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมและลดปัญหาการนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

## สุทธิพงษ์ จุลเจริญ เดินทาง “โคก หนอง นา” สร้างพื้นที่ต้นแบบฯ พาคณไทยฝ่าโควิด

วิกฤตโควิด-19 สร้างความวิตกกังวลให้คนไทยจำนวนมาก เพราะไม่เพียงส่งผลต่อวิถีชีวิตแบบเดิม แต่ยังกระทบถึงสภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนอีกด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของปวงชนชาวไทยในห้วงเวลานี้ที่ **พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว** ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทรงริเริ่มและทรงต่อยอดโครงการต่างๆ ที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ดีขึ้น โดยเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

หนึ่งในสิ่งที่ปรากฏชัดคือ **โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”** ซึ่งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ชาวไทยได้พออยู่ พอกิน อิ่มท้อง ทั้งยังแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่ปากท้องคือเรื่องสำคัญของชีวิต

**สุทธิพงษ์ จุลเจริญ** อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าใหญ่ของ พช. ที่ขับเคลื่อนโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” อย่างเต็มกำลังกล่าวว่า จากวงเงินกู้กว่า 1 ล้านล้านบาทที่รัฐบาลใช้แก้ไข เยียวยาฯ พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 นั้น พช. ได้รับอนุมัติงบประมาณ “โคก หนอง นา โมเดล” ราว 4,787 ล้านบาท เพื่อดำเนินการใน 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือนให้ชาวไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแกร่ง

อธิบดี พช. กล่าวอีกว่า นอกจาก “โคก หนอง นา โมเดล” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” เพื่อให้ผู้ต้องขังที่โทษได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง พช. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อผสมผสานความร่วมมือ นับถึงขณะนี้ผู้ต้องขังที่โทษเข้ารวมราว 60 คนแล้ว

“พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับโคก หนอง นา โมเดล



ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างและพระราชทานคำแนะนำ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนชาวไทยอย่างยิ่ง

“โคก หนอง นา โมเดล เป็นโครงการที่พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ต้นน้ำคือการบริหารจัดการพื้นที่ กลางน้ำคือการช่วยเหลือตัวเอง มีดอกผลให้เก็บกิน และปลายน้ำคือการรวมตัวกันในชุมชน เพื่อแปรรูปสินค้าไปจำหน่าย สร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน”

หัวใจใหญ่ของ พช. อธิบายรายละเอียดว่า เพื่อผลักดันให้ “โคก หนอง นา โมเดล” เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้าร่วมโครงการ จึงแบ่งกิจกรรมออกเป็น 7 กิจกรรม อาทิ ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้น สร้างฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับเศรษฐกิจชุมชน รวมถึงสร้างงานสร้างรายได้ให้เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และแรงงานย้ายถิ่น ด้วยตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการเงินเดือน 9,000 บาท ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผู้สมัครเพิ่มจำนวน 9,188 อัตรา คิดเป็นงบการจ้างงานกว่า 992.3 ล้านบาท เป็นต้น

หนึ่งในหัวใจสำคัญของ “โคก หนอง นา โมเดล” ยังอยู่ที่กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ดังนั้น พช. จึงสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน โดยส่งเสริมกิจกรรมที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจใน 337 ตำบล ขนาดพื้นที่ 10 ไร่ และ 15 ไร่ ด้วยการสร้างฐานเรียนรู้พื้นที่ การจัดทำสื่อการเรียนรู้ ฯลฯ และการพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ และ 3 ไร่ ต่อครัวเรือนจำนวน 24,842 ครัวเรือน

อธิบดี พช. ขยายความด้วยว่า ในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯ พช. ได้ประสาน

ไปยัง กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องจักร และเครื่องมือเครื่องมือต่างๆ ให้ช่วยดำเนินการปรับปรุงแบบแปลงที่ดิน 157 แปลง ให้พร้อมสำหรับ “โคก หนอง นา โมเดล”

การปรับปรุงแบบแปลงที่ดิน 157 แปลง ใช้งบประมาณราว 159.46 ล้านบาท โดยวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกันทำการปรับปรุงแบบแปลงที่ดินของประชาชนผู้ร่วมโครงการ ขนาด 10 ไร่ และ 15 ไร่ ในพื้นที่ 10 กว่าจังหวัดทั่วประเทศ อาทิ กาญจนบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน สระแก้ว อุดรธานี อุบลราชธานี พัทลุง ฯลฯ ปรากฏผลเป็นความสำเร็จที่เด่นชัด

“โคก หนอง นา โมเดล มีส่วนช่วยลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน มีการปลูกข้าวปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ ปลูกไม้ผลตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ ‘บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง’ และโครงการ ‘ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน’ เป็นการบรรเทาความยากลำบากในช่วงโควิด-19 ได้ทางหนึ่ง

“โคก หนอง นา โมเดล ยังเพิ่มพื้นที่ป่าปลูกใหม่ตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 9 เรื่อง ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างได้ไม่ต่ำกว่า 25,759 ไร่ หรือถ้าคิดเป็นต้นไม้ปลูกใหม่ก็กว่า 10.3 ล้านต้น ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย”

“โคก หนอง นา โมเดล” ภายใต้ความรับผิดชอบของ พช. จึงเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

## "เดือน" ช่วยซื้อสับประรด

## ช่วยเกษตรกรราคาตก

เมื่อวันที 15 พ.ค. นางมณฑา เจริญศรี ส.ส. แครายเขต เขต 2 พวคเพื่อไทยหรือ ส.ส.เดือน พร้อมด้วยนายสุวิวัฒน์ พรหมวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน ตุดไ้ม้ไธย หมู่ 4 ต.โนนศาล อ.ท่าอุเทน ประธานกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับประรด จ.นครพนม นายสุวิทย์ พรหมวงษ์ นายท อบส.โนนศาล อ.ท่าอุเทน นายไสว ลมเชื้อ ไปรษณีย์ จ.นครพนม ผบ.ปะเกษตรกรผู้ปลูกสับประรด ต.โนนศาล อ.ท่าอุเทน และ อ. โพนสวรรค์ พื้นที่ปลูกสับประรดหวานเส้นล้าเกษตร GI มีพื้นที่

ปลูกมากกว่า 5,000 ไร่ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิดระบาด ผลผลิตล้นตลาด ปกติราคาหน้าสวน กก. ละ 10-15 บาท ปัจจุบันเหลือ 5-8 บาท นางมณฑาเปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่พร้อมประสานไปยังทุกภาคส่วนเพื่อกระจายสินค้าออกสู่ตลาดให้เร็วที่สุด เนื่องจากสับประรดกำลังอยู่ในช่วงเก็บผลผลิต รวมถึงเปิดขายแดน ไม่มีพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวข้ามมารับซื้อ ทำให้ล้นตลาด และผลผลิตจะได้รับความเสียหาย ในเบื้องต้นได้นำร่องจัดซื้อสับประรดจาก ชาวสวนจำนวน 10 ตัน เป็นเงินนับแสนบาท เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ระงวักตัวในพื้นที่ กทม. และต่างจังหวัด โดยจะรับซื้ออย่างถ่วงเนื้อ สับปลาที่ละไม้ละไม้ว่า 10 ตันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร.



## ชป.ลุยเก็บผักตบชวย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

กรมชลประทาน ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ รองรับน้ำในช่วงฤดูฝนนี้



นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน

เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ดำเนินการกำจัดวัชพืช และสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564 นี้ ขณะนี้ยังคงเหลือการเก็บย่อยโดยใช้เรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก เข้าไปดำเนินการเก็บผักตบชวาที่ตกค้างในพื้นที่ รวมไปถึงผักตบชวาที่ลอยมาตามกระแส น้ำ อาทิ ที่ จ.นนทบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรมเรือ ได้กำจัดวัชพืช และผักตบชวาบริเวณประตูระบายน้ำบางบัวทอง ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง ที่ จ.นครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิบูล นำเรือนำวัชพืชลงพื้นที่เก็บวัชพืช บริเวณคลองมหาสวัสดิ์ ต.มศาลายา อ.พุทธมณฑล ที่ จ.ปราจีนบุรี โครงการชลประทานปราจีนบุรี นำเรือกำจัดวัชพืช เข้ากำจัดผักตบชวา บริเวณบ้านคลองสารภี ต.บ้านสร้าง

อ.บ้านสร้าง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรทางน้ำ ป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียในคลอง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเป็นต้น

ด้าน นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล กล่าวว่า ผักตบชวาที่ไหลมาสะสมกันเป็นจำนวนมากที่บริเวณ หน้าเขื่อนเจ้าพระยา กว่า 40,000 ตันในช่วงเดือนที่ผ่านมา นั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ยังคงมีผักตบชวาไหลมาสมทบอีกกว่า 2,400 ตัน จึงได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่ตกค้างอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปริมาณการสะสมต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน ได้กำชับให้โครงการชลประทานทุกแห่งเฝ้าระวังและติดตาม



สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากช่วงนี้ยังคงมีวัชพืชไหลเพิ่มเข้ามาสะสมอย่างต่อเนื่อง และสั่งการให้สำนักเครื่องจักรกล ตลอดจนโครงการชลประทานทุกแห่ง เร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในเขตรับผิดชอบของตนเองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชน และป้องกันปัญหาจากการมีสิ่งกีดขวางในการระบายน้ำ

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15772

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 30.69

Ad Value: 33,759

PRValue (x3): 101,277

คลิป: ขาว-ดำ

คอลัมน์: น้ำเพื่อชีวิตเพื่อเศรษฐกิจไทย: เริ่มต้นฤดูกาลฝน 2564

## น้ำเพื่อชีวิต เพื่อเศรษฐกิจไทย

## เริ่มต้นฤดูกาลฝน 2564

ย่างเข้าฤดูฝน เหมือนเข้าสู่สมรภูมิสู้รบเรื่องน้ำ อีกแบบ

เพราะฤดูนี้ เฝอะตกหนักเป็นหนักเป็นเนื้อจริงๆ ราว 3 เดือน หนักไปปลายฤดูคือสิงหาคม-ตุลาคม สำหรับหล่อเลี้ยงคนทั้ง 12 เดือน จึงต้องบริหารจัดการน้ำให้พอดี ไม่ให้ท่วม และมีน้ำมากพอไปใช้ ฤดูแล้งถัดไปได้

เงื่อนไขขยากที่สุด มีอย่างเดียวคือปริมาณฝน น้อยเหมือน 2-3 ปีที่ผ่านมา ฝนน้อย น้ำทำก็น้อย น้ำเก็บกักในเขื่อนก็น้อย กระทั่งในระยะฝนทิ้งช่วง ไม่มีน้ำต้นทุนส่งมาช่วยหล่อเลี้ยงต้นพืช และฤดูแล้งถัดไป

ฤดูฝนปี 2564 ถือว่าโหดที่ปลายฤดูแล้งคือเดือนเมษายนมีสภาพคล้ายฤดูแล้งหลาย เพราะปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศราว 1,100 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร เท่ากับได้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 1 เขื่อน สะสมน้ำในอ่างส่งน้ำไปก่อนเลย

สิ้นเดือนเมษายน ปริมาณน้ำในเขื่อนมีอยู่ราวๆ 47-48% ของความจุ ถือว่าไม่เลวเลย อย่างน้อยดีกว่าปีที่แล้วชัดเจน พอเข้าเดือนพฤษภาคม ฝนก็ยังคงตกเป็นระยะๆ แม้จะไม่ไหลเข้าอ่างทั้งหมด แต่มีน้ำไหลลงชั้นใต้ดิน ทำให้เกิด

สภาพดินอมน้ำมากขึ้น ต่อไปฝนตกลงมาอีก ก็เป็นน้ำท่าหรือน้ำผิวดินไหลลงอ่างมากขึ้น

ช่วงต้นปีป่าทึบของเดือนพฤษภาคม สภาพน้ำทางบัญชียังมีเข้า มีออก ใกล้เคียงกัน ถือว่าสมดุล แต่ทั้งเดือนมีโอกาสน้ำไหลเข้ามามากกว่าตามคำพยากรณ์ และสามารถเก็บสะสมไปเรื่อยๆ ตามแผน จนถึงระยะฝนทิ้งช่วง มิถุนายน-กรกฎาคม ค่อยเบิกออกมาใช้

น้ำชลประทานที่ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน จึงเรียกชลประทานเสริม แล้วจะเป็นชลประทานหลักในช่วงฤดูแล้ง พืชที่น้ำชลประทานเกือบทั้ง 100% เพราะช่วงนั้นปริมาณฝนน้อยมาก

น้ำไม่ได้เข้าอย่างเดียว ยังมีน้ำไหลออกด้วย ทั้งรักษาระบบนิเวศ ไล่น้ำเค็ม และยังมีส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนน้ำอยู่บ้าง แต่การคุมน้ำออกอย่างระมัดระวัง อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ช่วยให้น้ำในเขื่อนมีกำไรสะสมมากขึ้นตามลำดับ

ทุกอย่างดูเหมือนจะดี แต่ก็วางใจไม่ได้ เสียทีเดียว โดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนราษาระงม เขื่อนกุดด่านประภาคาร และเขื่อนคลองสีขัด เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณน้ำเก็บกัก และใช้การน้อยอยู่ ตรงนี้ทำอะไรไม่ได้ เป็นเรื่องของ

ธรรมชาติ ต้องภาวนาให้ฝนตกเหนือเขื่อน เพื่อให้มีน้ำท่าไหลลงอ่างเพิ่มขึ้นอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ฤดูแล้งปีนี้ยังได้ลุ้นการเข้ามาของพายุที่มากกว่าปกติตามคำพยากรณ์อากาศ ซึ่งปีกลายก็เพิ่มขึ้นในช่วงปลายฤดูฝน ส่งผลต่อปริมาณน้ำในอ่างพอสมควร แม้จะพาดผ่านเฉพาะพื้นที่ก็ตาม อย่างเช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่แห้งขอด กลับพลิกฟื้นขึ้นมาเกือบเต็มอย่าง

เช่นเดียวกัน เขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ ที่ออกแบบเพื่อความจุเขื่อนมากกว่าปริมาณน้ำท่ารายปีเป็นเท่าหรือกว่าสองเท่าตัว โอกาสที่น้ำจะเต็มเขื่อนจากลมมรสุมประจำปีไม่มี ต้องอาศัยลมพายุจร ประเภทไต้ฝุ่น ไชนีรอน หรือดีเปรสชัน อย่างเดียวเท่านั้น

เพราะพาดผ่านเข้ามาที่ หอบน้ำฝนมหาศาล เกิดลมมรสุมเข้ามาด้วย

ดูฟอร์มต้นฤดูกาล ถือว่าปริมาณฝนปริมาณครึ่งที่มีแนวโน้มดี แผนการเล่นค่อนข้างรัดกุม แต่จะให้แน่นๆ ต้องดูปลายฤดูกาลอีกที่ถึงจะชัดเจนได้

ยุคนี้เอาอะไรแน่นอนล่วงหน้าไม่ได้เสียแล้ว

ชลาชัย สมบูรณ์

# แยกขนส่งผลไม้ตะวันออก 5บริษัทคัมภ์ราคาสูงสุด30%

ธุรกิจโลจิสติกส์ 5 ค่ายยักษ์แข่งเดือดรับค้าออนไลน์ผลไม้ภาคตะวันออก “ตราด-จันทบุรี-ระยอง” ไปรษณีย์ไทยคัมภ์ราคาลด 20% เพิ่มบริการ roll pallet “นิมเอ็กซ์เพรส” เพิ่มไลน์ขนส่งแช่เย็น-แช่แข็งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ “เคอรี่” ผนึก ททท. ลดพิเศษ 30-32%



## ขนส่งผลไม้

### ไปรษณีย์ไทยคัมภ์ราคา 20%

แหล่งข่าวจากไปรษณีย์ไทยจังหวัดจันทบุรี เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปีนี้ไปรษณีย์จันทบุรีทำข้อตกลงกับองค์กรภาคเกษตรกรต่าง ๆ เพื่อให้บริการได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยมีสำนักงานอยู่ทุกอำเภอ และปีนี้มีโปรโมชันแรงสุดส่งพัสดุด่วน (EMS) ลดราคาลงจากปีที่แล้วอีก 20% น้ำหนัก 1-3 กก. ค่าส่ง 40 บาท เหลือไม่เกิน 9 บาท/กก. ราคาเดียวทั่วประเทศ น้ำหนักไม่เกินกล่องละ 20 กก. มีบริการรับหน้าสวน และเพิ่มบริการจัดส่งแบบเหมากรง (roll pallet) ปีแรกอัตราเหมาจ่าย ขนาดความจุ 280-300 กก. ค่าส่ง 600 บาท เหลือ กก.ละไม่เกิน 3 บาท ซึ่งได้รับความนิยมมาก ต่อกรงบรรจุได้ 200-300 กก. ทั้งนี้ ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 มีรายได้ 31.7 ล้านบาท คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นหากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

นางหยาดเดือน ทิพย์สุวรรณ ฝ่ายจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราดกล่าวว่า ได้ส่งทุเรียนลับประด เงาะ ผลไม้แปรรูปอื่น ๆ ทางออนไลน์ให้ลูกค้าของสหกรณ์ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เหลือวันละ 70-100 กล่อง

กล่องละ 5 กก. ใช้บริการขนส่งไปรษณีย์ไทย เพราะอัตราค่าขนส่งลด 20% ถูกกว่าของบริษัทเอกชน มีกำหนดวันแน่นอนไม่เกิน 3 วัน และความสะดวกจากบริการ pick up service มารับที่สหกรณ์ทุกวัน นายประภาคาร ประสานแก้ว หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดระยองกล่าวว่า ปีนี้ไปรษณีย์จังหวัดระยองจับมือกับ ททท. สนง.ระยอง ทำ “โครงการกิกูเรียนก่อนใครส่งออนไลน์จากระยอง” มีสวนผลไม้เข้าร่วม 25 สวน ได้สิทธิลดค่าขนส่งจากไปรษณีย์ 2,000 สิทธิ และเจ้าของสวนใช้บริการไปรษณีย์ได้ตามสะดวกจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 3% คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นประมาณ 20%

นางบุญขึ้น โพธิ์แก้ว เจ้าของ “สวนยายดา ใจบุญขึ้น” ต.ตะพง อ.เมืองระยองจ.ระยองกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้เข้าร่วม ททท.สนง.จังหวัดระยอง และใช้บริการไปรษณีย์ไทย เนื่องจากได้ส่วนลดพิเศษ 50 บาทจากคูปองที่ถูกค้าซื้อสินค้า 500 บาทขึ้นไป และไปรษณีย์ระยองมีบริการ pick up service มารับทุกวัน และทำใบเสร็จติดแท็กกึ่งเรียบบร้อยเป็นบริการที่สะดวกรวดเร็ว

### นิมเอ็กซ์เพรส ปรับราคาตู้

นางกุลธิดา เหลืองทอง ผู้จัดการบริษัท นิมเอ็กซ์เพรสตราดกล่าวว่า

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ได้ปรับโครงสร้างและอัตราค่าบริการพัสดุให้ถูกลง พัสดุ 1 กก.แรก ส่งในภาค 30 บาท เพิ่มอีก 5 บาท ทุก ๆ กก.ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และข้ามภาคปรับเป็น กก.แรก ละ 35 บาท และเพิ่ม กก.ละ 10 บาท (ถ้า 26-50 กก. คิดเพิ่ม กก.ละ 5 บาท) ทำให้ค่าขนส่งถูกลงเฉลี่ย กก.ละ 10 บาท และไม่คิดเป็นช่วงน้ำหนัก ทำให้ราคาถูกลง เช่น 6-10 กิโลกรัม เขต กทม. และปริมณฑล/ข้ามภาค เดิมเสียอัตราเดียว 110 บาท ราคาใหม่ 6 กก. จ่ายเพียง 85 บาท และส่งได้ไม่เกิน 50 กก. รวมถึงมีบริการรับสินค้าในจุดที่ห่างไกล เช่น เกาะช้าง ปีนี้ได้เพิ่มไลน์การขนส่งพัสดุแช่เย็น แช่แข็งด้วยรถควบคุมอุณหภูมิ น้ำหนักไม่เกิน 3 กก. ราคาเริ่มต้น 100-120 บาท ตามเขตทม.และปริมณฑล และข้ามภาค มีโปรโมชันตลอดปีส่งพัสดุใช้กล่องของบริษัทคิดราคาตามขนาดกล่อง ไม่คิดตามน้ำหนัก ถ้าบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนัก 30 กก. เสียค่าส่ง 115 บาท จากราคาค่าส่งตามขนาดกล่อง 300 บาท

### เคอรี่ ผนึก ททท.ลดพิเศษ 32%

นายศุภชาติ พรหมเด่น ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีกส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออก บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรสกล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรสได้ขยายสาขาและเพิ่มจุดบริการย่อยทุกอำเภอในภาคตะวันออก ปีนี้ได้มุ่งไปขยายลูกค้าที่ขนส่งผลไม้เป็นหลัก ช่วงเดือนเมษายน-กรกฎาคมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.จันทบุรี จัดทำกล่องใส่ผลไม้ความหนาขนาด 5-7 มิลลิเมตร เพื่อลดความเสียหายจากการขนส่ง พร้อมเพิ่มจุดบริการย่อยครบทุกอำเภอ และศูนย์บริการหลักเกือบทั้งหมดเปิดบริการทุกวัน บริษัททำสัญญา กับเกษตรกรทุกจังหวัดที่ขึ้นทะเบียน มีสมุดทะเบียนเกษตรกร (เล่มเขียว) ได้รับส่วนลดค่าขนส่ง 10% และร่วมกับ ททท.สนง.จันทบุรี โครงการ “สวน

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 17 - พุธ 19 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 43

ฉบับที่: 5358

หน้า: 1(ซ้าย), 4

Col.Inch: 68.67

Ad Value: 92,704.50

PRValue (x3): 278,113.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: แยกขนส่งผลไม้ตะวันออก 5บริษัทตัดัมพีราคาสูงสุด30%

ผลไม้เดลิเวอรี่จันทบุรี” ได้ส่วนลดค่าขนส่งจากคูปอง ททท.จันทบุรี และให้ส่วนลดผู้เข้าร่วมโครงการจากการใช้บริการปกติอีก 30-32%

ด้านนางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล เจ้าของสวนผลไม้ เคพีการ์เด็น จันทบุรี ได้เข้าโครงการของ ททท.สง.จันทบุรี กล่าวว่า เคอรี่ เอ็กซ์เพรสร่วมกับ ททท.สง.จันทบุรี มีโครงการร่วมกับชมรมสวนผลไม้และการท่องเที่ยวจันทบุรี 16 สวน จัดให้ลูกค้า 1,000 ลิทรี เมื่อซื้อผลไม้ครบ 700 บาท ได้คูปองส่วนลดค่าขนส่ง 150 บาท ทำให้ได้ส่วนลด 2 ทาง คือ จากคูปองส่วนลดค่าขนส่งผลไม้ และ ได้ส่วนลดค่าขนส่งอีก 30%

## อินเตอร์เน็ตไปรษณีย์เมอร์ฟูด

แหล่งข่าวจากบริษัท อินเตอร์เน็ตเอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ ตัวแทน จ.ตราดกล่าวว่า เพื่อบริการขนส่งอาหารทะเลสด อาหารปรุงสุกสดใหม่ และผลไม้ ของดีของ จ.ตราด แบบแช่เย็น (2-8 องศาเซลเซียส) และแช่แข็ง (-15 องศาเซลเซียส) จัดไปรษณีย์ “ซัมเมอร์ฟูด” ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน-30 มิถุนายน 2564 ลดค่าบริการส่งผัก-ผลไม้ มีลดพิเศษสูงสุด 25% ราคาเหมาจ่ายเริ่มต้น 3 กก. 40 บาท น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. ให้บริการทั่วประเทศอัตราเดียวกัน ส่วนอาหารทะเลคิดตามระยะทาง

นายชัยวัฒน์ ปริมผล เจ้าของสวนผลไม้ อ.เขาสมิง จ.ตราดกล่าวว่า เริ่มส่งเงาะสีทองพรีเมียมเมอร์ฟูดแก๊งขายออนไลน์แบบแช่เย็น ทำให้เงาะสดเหมือนเก็บจากต้น และราคาไม่สูงนักถ้ารวมอยู่ในค่าขนส่ง 1 กล่อง 5 กก. ราคา 280 บาท เป็นราคาที่ลูกค้ากลุ่มพรีเมียมรับได้ เมื่อมีการขนส่งแช่เย็น แช่แข็ง คาดว่าเนื้อทุเรียนแกะแช่แข็งจะเป็นสินค้าที่ทำตลาดออนไลน์ได้ดี

ทางด้านลูกค้าของ J&T Express นายวราพงษ์ ปรงผล เกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนและขายทุเรียนออนไลน์ จ.ตราดกล่าวว่า ปีนีเจแอนต์ที เอ็กซ์เพรสค่าขนส่ง กก.ละไม่ถึง 10 บาท ส่วนลดพิเศษกับลูกค้า VIP บริการรับผลไม้ถึงบ้าน ทุเรียนขายออนไลน์ใช้ราคาต้นทุนดูเป็นเกณฑ์คงที่ตลอด กก.ละ 160 บาท รวมค่าขนส่ง

## เกษตรเผยความคืบหน้าโครงการเงินกู้ ธุรกิจดินปุ๋ยบางส่วนพร้อมให้บริการแล้ว ประกาศเดินหน้าโครงการเต็มกำลังเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววาทะถรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหายIELD และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเกษตรกรอย่างยั่งยืน



ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน



นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) เป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตามความต้องการของเกษตรกร จึงมี ศดปช. สมัครเข้าร่วมโครงการมากถึง 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ซึ่งโครงการนี้จะช่วยเกษตรกรลดภาระต้นทุนปุ๋ยเคมีลงได้จากการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยภาครัฐสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดิน แมปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ยให้แก่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยเบื้องต้น จัดหาปุ๋ยคุณภาพดีให้แก่สมาชิก ศดปช. กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ และเกษตรกรทั่วไป

รวมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า สามารถดำเนินการในภาพรวมได้แล้วถึงร้อยละ 62.35 แบ่งเป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและครุภัณฑ์แล้วเสร็จ ประกอบด้วย ชุดตรวจวิเคราะห์ดินจำนวน 185 ชุดปช. แมปุ๋ย N P K จำนวน 161 ชุดปช. เครื่องผสมปุ๋ยจำนวน 99 ชุดปช. ส่วนการเริ่มให้บริการในเชิงธุรกิจ มีการจดทะเบียนการค้าปุ๋ยแล้ว จำนวน 105 ชุดปช. จัดทำแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจบริการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 209 ชุดปช. เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยแล้ว จำนวน 174 ชุดปช. เปิดจำหน่ายแมปุ๋ยพร้อมให้บริการแล้ว จำนวน 36 ชุดปช. ให้บริการเครื่องผสมปุ๋ยแล้ว จำนวน 26 ชุดปช. รวมทั้งกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา Platform และ Application เพื่อให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย และ Data Base คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในเดือนกันยายน 2564 นี้แน่นอน ซึ่งคาดว่าโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีได้เฉลี่ยร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 250 ล้านบาท และในส่วนของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีเกษตรกรสนใจและแจ้งเข้าร่วมโครงการแล้วถึงจำนวน 3,448 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66 จากที่เสนอความต้องการไว้

ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการทั้งสองโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำงานร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปป.ท) อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินการโครงการประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบบริหารราชการอย่างเคร่งครัด สามารถสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความเจริญเติบโตให้กับภาคการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน



# ทำไม CPTPP?



วันก่อน ผู้ติดตามกวนน้ำ สส.ฝ่ายค้าน ที่ออกมาโพสต์เรื่อง CPTPP แล้วโยงไปกับชื่อบริษัทเจ้าสัวยักษ์ใหญ่ในเชิงกล่าวหา ป้ายสื่ออย่างเลื่อนลอย

นำสังเวช สะอิดสะเอียน กับคุณภาพของคนที่ไปถึง สส.

ก้านมันทุกเรื่อง มั่วได้ทุกอย่าง โยงมันแบบจับแกะชนแกะ ยกเมฆก็เอาหมด ขอแคได้ล้าน ได้ขวง ได้โจมตี ได้มีชิ้นบ้าง

อุบาทว์มาก

วันนี้ ขออนุญาตสรุปข้อเขียนของ รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม เศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ว่าด้วยเรื่อง “ทำไมต้อง CPTPP? แค่ทำ FTA กับแคนาดาและเม็กซิโกไม่พอหรือ?”

เนื้อหาได้เรื่องได้ราว ได้ประเด็นสาระสำคัญ

ดังที่อาจารย์ปิติท่านว่า “รู้ว่าจะได้ไม่ถูกเขาหลอก ว่าต้องเลือก #NoCPTPP หรือ #YesCPTPP หรือ ไม่เลือก แต่แค่ขอไปเจรจา ก่อน ถ้าดีค่อย Yes ถ้าไม่ดีค่อย No แต่อย่าถูกหลอกให้ไม่ไปแม้แต่จะเจรจาเพื่อรักษาโอกาสและผลประโยชน์ของชาติ”

และ “เรื่องที่ซับซ้อน ไม่สามารถอธิบายได้ด้วย Hashtag สั้นๆ หรือ Infographic ได้ แต่ต้องอ่านจากข้อเท็จจริงที่อาจจะยาวและน่าเบื่อ แต่ในที่สุดเราจะเห็นว่า #ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น”

ทำไมต้องเจรจา CPTPP?

ดร.ปิติ อธิบายว่า “...เราต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่า ข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: #FTA) คือการที่ประเทศคู่เจรจาดกลงที่จะ ลด ละ เลิก มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างกัน ทั้งมาตรการภาษี และมาตรการทางการค้า ที่มีไม่ใช่วิธีการทางภาษี (Non-Tariff Measures: #NTMs)

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14628

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 113.01 Ad Value: 101,709

PRValue (x3): 305,127

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทำไม CPTPP?

แต่นั้นไม่ได้หมายความว่า ไทยจะสามารถส่งออกอะไรก็ได้ออกไปขายกับคู่เจรจาของเราแล้วได้สิทธิประโยชน์ภาษีศุลกากร 0% และไม่มี NTMs ที่ขึ้นโดยอัตโนมัติ เราจะใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ได้ หรือเราจะสามารถค้าขายด้วยภาษี 0% และไม่มี NTMs ได้ก็ต่อเมื่อ สินค้าที่เราจะขายต้องมีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย และ/หรือประเทศที่เรามี FTA ด้วยเท่านั้น เช่น ไทยจะส่งสินค้าออกไปขายที่ญี่ปุ่นและจะไม่ต้องถูกเก็บภาษีศุลกากรเมื่อนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้ก็ต่อเมื่อ สินค้าชิ้นๆ มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและ/หรือในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น เพราะนี่คือข้อตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นที่จะลด ละ เลิก สิ่งกีดกันทางการค้าระหว่างกัน ดังนั้น ไทยจะลัดไปซื้อของจากฝรั่งเศสเข้ามาแล้วส่งออกไปขายที่ญี่ปุ่น แล้วขอให้ญี่ปุ่นไม่เก็บภาษีไม่ได้ นั่นหมายความว่า #กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด (Rules of Origin: #ROO) ซึ่งเป็นหลักการในการชี้บ่งว่าสินค้าใดมีถิ่นกำเนิดที่ไหน จึงมีความสำคัญมาก และในการเจรจา FTA ส่วนใหญ่ เรื่องที่เจรจายากและใช้เวลาในการเจรจายาวนานก็คือเรื่อง ROO นี้ละ ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมาก แน่นนอนสำหรับสินค้าเกษตร กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดคงไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนมากมายนัก เพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดใช้กฎการใช้วัตถุดิบในประเทศทั้งหมด (Wholly Obtained: WO) เช่น ทุเรียน มังคุด มันสำปะหลัง การชี้บ่งว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เพื่อให้เราขอใช้สิทธิประโยชน์ไม่ต้องถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าเมื่อเราส่งออกไปขายยังประเทศที่มี FTA ด้วยก็เป็นเรื่องไม่ซับซ้อน เพราะเราอยู่แล้วว่าทุเรียนผลนั้นเริ่มต้นจากต้นทุเรียนที่อยู่ในสวนในประเทศไทย จากดอก กลายเป็นผลอ่อน กลายเป็นผลโตเต็มไว เราก็สามารถส่งทุเรียนไปขายด้วยภาษี 0% กับประเทศที่มี FTA ได้ง่าย ไม่ต้องพิสูจน์ถิ่นกำเนิดให้ยุ่งยากซับซ้อน

แต่กับสินค้าที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การชี้บ่งว่าสินค้านั้นมีถิ่นกำเนิดที่ไหนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนมากๆ เช่น รถยนต์กระบะ Toyota ที่มีโรงงานประกอบอยู่ในประเทศไทย เราจะสามารถบ่งชี้ได้หรือไม่ว่ารถกระบะคันนี้เป็นสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดในไทย (อย่าลืมนะครับว่าชื่อ Toyota ก็บอกแล้วว่าเป็นรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น) ในความเป็นจริงรถกระบะคันนี้อาจจะประกอบในไทย แต่ใช้ชิ้นส่วนจากทั่วโลก ในชิ้นส่วนนับพันๆ ชิ้นที่ประกอบขึ้นเป็นรถกระบะ 1 คัน มีชิ้นส่วนที่ผลิตในไทย ในจีน ในอาเซียน ในญี่ปุ่น และในที่ต่างๆ จากทั่วโลก แล้วแบบนี้เราจะบ่งชี้ถิ่นกำเนิดของรถกระบะคันนี้อย่างไร คำตอบคือ เราใช้หลักการที่เรียกว่า หลักการคำนวณมูลค่าเพิ่ม (Value Added Rule: VA หรือ Ad Valorem Rule)

ยกตัวอย่างเช่น ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (ชื่อทางการคือ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) อาจจะกำหนดไว้ว่า หากรถกระบะคันนี้มีมูลค่าของชิ้นส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นรถคันนี้ที่ผลิตในไทย และ/หรือ ในญี่ปุ่น รวมกันสูงกว่า 40% (ตัวเลขสมมุติ) ให้ถือว่า รถกระบะคันนี้มีถิ่นกำเนิดในไทยและญี่ปุ่น ที่เพียงพอที่จะขอใช้สิทธิประโยชน์ในการส่งออกไปขายแล้วคิดภาษีศุลกากรที่ 0% และไม่มีข้อกีดกันทางการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้ โดยการขอใช้สิทธิประโยชน์นี้ ผู้ประกอบการต้องพิสูจน์กับกรมการค้าต่างประเทศ

อ่านมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้อ่านคงจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง การเจรจาเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี คือ 2 ประเทศ กับ การเจรจาการค้าเสรีในระดับภูมิภาค ที่มีประเทศร่วมกันเจรจาหลายๆ ประเทศมีความแตกต่างกัน เพราะการเจรจาการค้าแบบภูมิภาคที่มีหลายๆ ประเทศจะทำให้เราสามารถสะสมถิ่นกำเนิดได้ (cumulative value added) โดยเฉพาะในโลกยุคที่การผลิตอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chains: #GVCs)

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14628

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 113.01 Ad Value: 101,709

PRValue (x3): 305,127

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทำไม CPTPP?

ลองนึกดูนะครับว่า ถ้าโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่องมีชิ้นส่วนมากกว่า 300 ชิ้น ซึ่งแน่นอนมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก มีทั้งชิ้นส่วนที่มาจาก ไทย จากญี่ปุ่น จากจีน จากเกาหลี จากทั่วโลก ดังนั้นการนับมูลค่าเพิ่มแบบทวิภาคีแค่ 2 ประเทศ เราก็จะสะสมเกินกำเนิดได้แค่ 2 ประเทศ ซึ่งอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะใช้สิทธิประโยชน์ได้ (เกณฑ์ VA ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 35-40%) เพราะโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นอาจจะมีมูลค่าชิ้นส่วนจากไทย 15% จากญี่ปุ่น 10% รวมกันแค่ 25% ซึ่งไม่พอ

แต่ในกรอบภูมิภาค เราอาจจะรวมกันกำเนิดจากไทย 15% ของญี่ปุ่น 10% เข้ากับของ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจนครบ VA 40% ตามข้อตกลง และทำให้เราส่งออกไปขายในประเทศเหล่านี้ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ญี่ปุ่น (ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ อาเซียน-ญี่ปุ่น ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) ได้ด้วยภาษี 0% นี่คือการแตกต่างระหว่างกรอบทวิภาคี กับกรอบภูมิภาค ที่กรอบภูมิภาค แน่แน่นอนว่าอาจจะเจรจาได้ยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า ใช้เวลานานกว่า แต่เมื่อเวลาที่บังคับใช้ข้อตกลง กรอบระดับภูมิภาคก็จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิประโยชน์และเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น

กลับมาที่ CPTPP แน่แน่นอนถึงแม้เราจะมีกรอบอื่นๆ อยู่แล้วที่เป็นการเปิดเสรีกับประเทศสมาชิกถึง 9 จาก 11 ประเทศ แต่อย่าลืมว่าหลายๆ ข้อตกลง เราก็ยังใช้ประโยชน์ไม่ได้เต็มที่ เช่น ในกรณีของชิลีและเปรูที่เจรจาการค้ามานาน แต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ และแน่นอนข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับแคนาดา และไทยกับเม็กซิโกก็ยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้นหากมี CPTPP จึงไม่ใช่เพียงแค่การมี FTA เพิ่มขึ้นกับอีกเพียง 2 ประเทศดังที่หลายฝ่ายกล่าว แต่ในโลกที่ไทยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เราต้องนำเข้าและส่งออกทั้งวัตถุดิบและสินค้าขั้นสุดท้าย ผู้ประกอบการของเราจะมีแต้มต่อเพิ่มมากยิ่งขึ้นหากมีข้อตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมจำนวนสมาชิกเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกรอบนั้นๆ เป็นกรอบที่มีแหล่งวัตถุดิบ มีกำลังแรงงาน มีตลาดขนาดใหญ่ ซึ่ง CPTPP ก็เป็นกรอบหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหล่านี้

และประเทศเพื่อนบ้านเรา เช่น เวียดนาม ก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ในการดึงดูดเงินลงทุน เพราะนอกจาก FTA แบบทวิภาคีแล้ว เวียดนามเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือเป็นแหล่งรวมข้อตกลงทางการค้าในกรอบภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น RCEP หรืออาเซียน+5, CPTPP, และกรอบล่าสุดคือ ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม-สหภาพยุโรป (ซึ่งมีสมาชิกถึง 27 ประเทศ) การมีอยู่ของข้อตกลงทางการค้าเหล่านี้ เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้นักลงทุนจากทั่วโลกเลือกที่จะเข้ามาตั้งโรงงาน เอาเงินเข้ามาลงทุนในเวียดนาม เพราะไม่ว่าจะอยู่ในห่วงโซ่อุปทานไหน เวียดนามก็มีสิทธิประโยชน์ มีแต้มต่อในเรื่องของการค้าและการลงทุน

และสำหรับ #คนไทยทั้งประเทศ ในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภค เราซื้อ เรากิน เราใช้ สินค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นการมีข้อตกลงทางการค้าที่ครอบคลุมประเทศจำนวนมาก อย่าง #RCEP และ CPTPP ก็จะทำให้ พวกเราทุกคน สามารถซื้อสินค้า กิน ใช้ สินค้า จากหลากหลายประเทศทั่วโลก ได้ในคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น (ทั้งในมิติการคุ้มครองแรงงาน คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ด้านการคอร์รัปชั่น คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) ในราคาที่ลดต่ำลง เพราะไม่มีข้อกีดกันทางการค้า”

ข้างต้น คือ คำอธิบายจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ทำให้เข้าใจว่า การก้ากรายการลงทุนระหว่างประเทศ และการจะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ มันมีรายละเอียดที่จะต้องทำงานต่ออีกมาก

อย่าให้ใครมาปลุกปั่นแบบเอาง่ายๆว่า เอาแต่ความพอใจ ไม่สนใจว่าเหรียญมันมีสองด้าน



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/วิเคราะห์

วันที่: จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564

ปีที่: 42 ฉบับที่: 14628

Col.Inch: 113.01 Ad Value: 101,709

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ทำไม CPTPP?

หน้า: 5(บน)

PRValue (x3): 305,127

ศิลปิน: ชาว-ดำ

พูดง่าย ๆ ว่า ควรไปเจรจา ก่อน ถ้าดีค่อยตกลง ถ้าไม่ดีก็ไม่เอา  
แต่ถ้าจะขวางถึงขนาดไม่ให้ไปแม้แต่จะเจรจา เพื่อรักษาโอกาสและ  
ผลประโยชน์ของชาติ  
น่าจะคิดว่า หากคัดค้านหัวหน้าแบบนี้ มันเข้าทางอำนาจต่อรองและ  
ผลประโยชน์ของใคร?

อภิสิทธิ์